



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๓๓ วรรคสี่ กำหนดให้ เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ได้มีมติรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก จึงขอปิดประกาศรับรองรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองแล้ว ดังกล่าว ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

( นายวิเชียร ไสยรส )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายวิเชียร ไสยรส	ประธานสภาฯ	
๒	นางพันธ์ คำนนท์	รองประธานสภาฯ	
๓	นายธนดล ยืนยง	เลขานุการสภาฯ	
๔	นายบุญทอม คำนนท์	ส.อบต.ม.๒	
๕	นายสมหวัง คำนนท์	ส.อบต.ม.๔	
๖	นายวันชัย กลางประพันธ์	ส.อบต.ม.๕	
๗	นายสากล จัตนอก	ส.อบต.ม.๖	
๘	นางศิริลักษณ์ คำนนท์	ส.อบต.ม.๗	
๙	นายแสวง แก่นสุวรรณ	ส.อบต.ม.๘	
๑๐	นายสัญญา มานะกัน	ส.อบต.ม.๙	
๑๑	นายสุนทร ขาวผิว	ส.อบต.ม.๑๐	
๑๒	นายสำเนียง บุญพราย	ส.อบต.ม.๑๒	
๑๓	นายปรีชา คำนนท์	ส.อบต.ม.๑๓	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
๒. นายไพศาล กาญจนจันทร์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
๓. นายสมัย คำนนท์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
๔. นายแสงอรุณ คำนนท์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก
๕. นางปทุมณีรัฐา อูร์วัตรวันสิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาและสมาชิกฯ มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจเช็คจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ครบจำนวนตามที่ได้ลงชื่อไว้จึงได้ให้สัญญาณเชิญเข้าห้องประชุม โดยมี นายวิเชียร ไสยรส ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมา  
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก มีมติให้การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่าน  
มา คือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ  
ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา  
ประธานสภา ๔.๑. เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ มาตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ  
เชิญท่านนายก อบต.นาออก ชี้แจงในรายละเอียดครับ

นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก และสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก กระผม นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา ตำแหน่ง นายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก มีความ  
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หมวดค่าครุภัณฑ์  
จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการบริหารงานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ  
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก จึงขอให้  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จำนวน ๒ รายการ ตามรายการดังนี้

รายละเอียดประกอบการพิจารณา  
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗

ลำดับที่	รายการโอนลด	โอนลด จำนวน (บาท)	ลำดับที่	รายการที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ตั้งไว้ ๔,๑๔๗,๙๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๙๐๘,๙๒๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน / ค่าจัดซื้อโต๊ะ ทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ โต๊ะทำงาน ทำจากไม้โอ๊คหรือเหล็ก หนาโต๊ะเมลามีน กระฉก ขนาดกว้าง ๗๕ เซนติเมตร ยาว ๑๖๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร	๑๐,๐๐๐	
			๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน / ค่าจัดซื้อเก้าอี้ ทำงานผู้บริหาร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว โดยมี คุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้เบาะหุ้มหนังสังเคราะห์ มีพนักพิงสูง สามารถปรับระดับความสูงขึ้นลงได้	๕,๐๐๐	
	รวมงบประมาณโอนลด	๑๕,๐๐๐		รวมงบประมาณตั้งจ่ายใหม่	๑๕,๐๐๐	

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดตั้งใจสงสัยอยากจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ ไม่มี เมื่อไม่มีประธาน  
จึงขอมติ

มติที่ประชุมสภาฯ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้  
โอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ ตามรายการ  
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อในเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ครับ

นางพันธ์ คำนนท์

รองประธานสภาฯ ดิฉัน นางพันธ์ คำนนท์ ขอเสนอให้มีการนัดประชุมในสมัยต่อไป ไม่ให้นัดประชุมตรงกับ  
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก  
บริการประชาชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ประธานสภาฯ ท่านปลัดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมสภาฯ เชิญครับ



นางปทุมณีรัฐา อรวัตร์วันสิน

ปลัด อบต.นาากอก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอกทราบ ดังนี้

๑. ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหารได้เข้าตรวจงานบัญชีการเงินของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก เมื่อระหว่างวันที่ มกราคม ๒๕๖๖ ผลการตรวจ  
เรียบร้อย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลนาากอก ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจเป็นอย่างดี
๒. เรื่องแผนการจัดงานแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาากอกคาดว่าจะจัด  
ภายในเดือนมีนาคม ต้องขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก  
จัดหนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน และงบประมาณในการจัดการแข่งขัน  
กีฬาในครั้งนี้จะใช้งบประมาณ ประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ช่วงเดือนเมษายน จะจัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุ

นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก เรื่องการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - นครพนม จะเริ่มก่อสร้างเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยเริ่มก่อสร้างจากบ้านไผ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๗๐ ซึ่งพื้นที่  
บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก จะถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางรถไฟ บางส่วน และ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่บ้านคลองสะอาด เพื่อสร้างที่ท่า  
การองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอกใหม่ ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอนุมัติการใช้พื้นที่จาก  
กรมฯอยู่ครับ

นายสมัย คำนนท์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก เราจะใช้งบประมาณจากไหนในการสร้างอาคารที่ทำการองค์การ  
บริหารส่วนตำบลนาากอก หลังใหม่ ที่บ้านคลองสะอาด ขอให้ท่านปลัดชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง  
งบประมาณในการก่อสร้างครับ

นางปทุมณีรัฐา อรวัตร์วันสิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก การขอใช้พื้นที่ที่บ้านคลองสะอาด จำนวน ๑๑ ไร่ เราขอใช้พื้นที่จากกรมฯ  
เพื่อดำเนินการสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก ศูนย์ อปพร. ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก ศูนย์ผู้สูงอายุ สวนสาธารณะ และสนามกีฬา ในส่วนเรื่องงบประมาณในการ  
สร้างอาคารสำนักงานน่าจะอยู่ที่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป ในส่วนเรื่องของงบประมาณในการ  
สร้างอาคารสำนักงาน เราจะใช้เงินสะสมสร้างไม่ได้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบการใช้  
เงินสะสม ถ้าจะใช้เงินสะสมมีแนวทางต้องขอยกเว้นระเบียบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอีก  
แนวทางคือทำเรื่องยื่นกู้กับสถาบันการเงิน การกู้ต้องกู้เงินระยะยาวและต้องวาง  
แผนการคืนเงินให้กับธนาคารยังไง และเราต้องมีศักยภาพในการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น  
กว่าเดิม

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อในเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ  
สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้ให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ผมขอปิดประชุม  
ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธนดล ยืนยง)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาากอก

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม**

- เห็นว่ารายงานการประชุมมีความถูกต้อง ให้จัดทำสำเนาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
ได้รับรอง รายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายวันชัย กลางประพันธ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางศิริลักษณ์ คำนนท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสุนทร ชาวผิว)

**ความเห็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก**

-นำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก  
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออกรับรองรายงาน  
การประชุมสภาฯครั้งนี้ ในสมัยประชุมสภาฯในครั้งถัดไป

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวิเชียร ไสยรส)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาออก